
 

 

 
 
 
 

  
  

Hydref 12fed, 2023  
Gwahoddiad i Noson Agored – ‘Yr Ysgol ar Waith’  

 
 

Annwyl Riant / Warchodwr,  
Mae’n bleser gennyf eich gwahodd i Noson Agored yr ysgol a gynhelir ar Nos Iau, 26ain o Hydref, 
2023  rhwng 4:30 – 6:30yh.  
Dewch i brofi bywyd arbennig Y Strade ac i weld yr ysgol ar waith. Bydd cyfle i drafod gyda disgyblion 
ac athrawon, ymweld â phob adran er mwyn gweld safon gwaith ein disgyblion a chymryd rhan mewn 
nifer o weithgareddau a drefnwyd gan yr adrannau.   
Edrychaf ymlaen at eich cyfarfod ar y noson arbennig hon.  
  
Yn gywir,  
Geoff Evans  
Pennaeth  

  
October 12th 2023  

Invitation to our Open Evening – ‘The School at work’  
Dear Parent / Guardian,  
It gives me great pleasure to invite you to our Open Evening which will take place on Thursday, 
October 26th, 2023, between 4:30 - 6:30pm.  
It is a chance to experience life at Y Strade and see the school at work.  The evening will be an 
opportunity for you to speak to our staff and pupils, visit all our departments in order to see the 
standard of our pupils’ work and take part in various activities arranged by the departments.    
  
I very much hope that you can join us on the night.   
  
Yours sincerely,  
Geoff Evans  
Headteacher  
  
  
  
 


